
  รายงานการประชุมสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ 

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๙.๓๐  น. 
ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจหิรัญ 

************************************** 
ผู้มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู  ประธานกรรมการสภาวิชาการ 
๒. รองศาสตราจารย์นิโลบล นิ่มก่ิงรัตน์              กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓.  รองศาสตราจารย์วัฒนา พัดเกตุ  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์จินันทนา จอมดวง  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์สิทธ์ิ ธีรสรณ์  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์บุญชัด เนติศักดิ์  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. ศาสตราจารย์ดนัย บุณยเกียรติ  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อํานาจกิติกร  กรรมการสภาวิชาการคณาจารย์ประจํา 
๙. รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน  กรรมการสภาวิชาการคณาจารย์ประจํา 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ดํารงวัฒนกูล กรรมการสภาวิชาการคณาจารย์ประจํา 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน  กรรมการสภาวิชาการคณาจารย์ประจํา 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร  กรรมการสภาวิชาการคณาจารย์ประจํา 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล  กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือกิจจําเป็น) 
๑. รองศาสตราจารย์วิลาศ พุ่มพิมล  กรรมการสภาวิชาการคณาจารย์ประจํา 
  

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๑. นางสาวต้องตา จรูญศรีวัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
๒. นางสาวนิตยา ไชยปัญญา  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์สิริรัตน์ วาวแวว  อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาภาษาจีน 
๒. อาจารย์พร้อมบุญ ศรีหิรัญ  อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาภาษาจีน 
๓. อาจารย์จิรภัทร จอมพล  อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาภาษาจีน 
๔. อาจารย์เอกวิทย์ เมธาชยานันท์  อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาภาษาจีน 
๕. นางสาวกฤติมา สมุทรจักร  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 



 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐   วันศุกร์ท่ี  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๐                หน้า ๑ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น. 
 รองศาสตราจารย์สมเกียรติ  สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้ 
 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑  การประชุมร่วมกับองคมนตรี 
 ประธานกรรมการสภาวิชาการ ได้นําเสนอให้ท่ีประชุมทราบว่า เม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง ได้ประชุมร่วมกับองคมนตรี ๓ ท่าน โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์                   
เป็นประธาน นายเกษม วัฒนชัย และพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ โดยจะมุ่งเน้นเร่ืองการขับเคล่ือนราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น รวมท้ังการเยี่ยม
มหาวิทยาลัยหลาย ๆ แห่ง 
 

มติสภาวิชาการ รับทราบ 
 
 ๑.๒ การประชุมวางแผนพัฒนาร่วมกับจังหวัดลําปาง 
 ประธานกรรมการสภาวิชาการ ได้นําเสนอให้ท่ีประชุมทราบว่า จังหวัดลําปางจะมีแผนเชิงบูรณา
การท่ีจะทําร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในเชิงวิชาการ โดยจะทําเป็นรูปธรรมในการขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่น 
การพัฒนาการผลิตครู เทคนิคการยกระดับของนักเรียนและนักศึกษา เป็นต้น 
 

มติสภาวิชาการ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการได้นําเสนอให้ท่ีประชุม
ทราบว่า ตามท่ีได้มีการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๖๐ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ช้ัน ๒  อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 
 ฝ่ายเลขานุการ ได้ จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเ รียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๙ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑ – ๙ 
 จึงนําเสนอให้คณะกรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติสภาวิชาการ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐      
 โดยปรับแก้ดังต่อไปนี้ 

๑. ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ ข้อคิดเห็นท่ีประชุม (๑) แก้ไขเป็น ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีเฉพาะ proceedings ดังนั้นควรเร่งส่งเสริมให้มี          
การตีพิพม์ในวารสาร 

๒. ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ แก้ไขข้อความ “ศาสตราจารย์จําเนียร นันทดิลก ได้เกษียณอายุราชการ 
(๖๕ ปี)” 

  
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 



 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐   วันศุกร์ท่ี  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๐                หน้า ๒ 

 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้นําเสนอให้           
ท่ีประชุมทราบว่า ผลการปฏิบัติตามมติสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๖๐ เม่ือวันศุกร์ท่ี            
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ช้ัน ๒ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ดังนี้ 
 

วาระที่ ช่ือวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัติ 
หมาย
เหตุ 

๓.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตร         
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
มติ  เ ห็นชอบการขอปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  

 
 
เลขานุการ
สภาวิชาการ 

 
 
ประสานผู้รับผิดชอบ
หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตร
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
นํ า เ ส น อ ส ภ า
มหาวิทยาลัย เรียบร้อย
แล้ว 

 

๕.๑ การ พิจารณาให้ ความ เห็นชอบการ เป ล่ี ยนแปลง            
อาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต             
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  
มติ  เห็นชอบการขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 
 
เลขานุการ
สภาวิชาการ 

 
 
 
ประสานผู้รับผิดชอบ
ห ลั ก สู ต ร บ ริ ห า ร           
ธุ ร กิ จ บัณ ฑิต  ส า ข า
เศรษฐศาสต ร์ ธุ ร กิจ  
ห ลั ก สู ต ร ให ม่  พ . ศ . 
๒๕๕๗ นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เรียบร้อย
แล้ว 

 

๕.๒ การ พิจารณาให้ ความ เห็นชอบการ เป ล่ี ยนแปลง            
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มติ  เห็นชอบการขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยให้ปรับแก้ 
ตามข้ อ เ สนอแนะของสภา วิช าการ  แ ล้ ว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
 
 
เลขานุการ 
สภาวิชาการ 
 

 
 
 
 
ประสานผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า            
ก า ร จั ด ก า ร ธุ ร กิ จ         
ค้าปลีก หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ .  ๒๕๖๐ปรับแก้          
แ ล ะ นํ า เ ส น อ ส ภ า

 



 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐   วันศุกร์ท่ี  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๐                หน้า ๓ 

 

วาระที่ ช่ือวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัติ 
หมาย
เหตุ 

มหาวิทยาลัย เรียบร้อย
แล้ว 

๕.๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงรหัสวิชา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้า
ปลีก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐  
มติ   เ ห็นชอบการขอเปล่ียนแปลงรหัสวิชา หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 

 
 
 
เลขานุการ 
สภาวิชาการ 
 

 
 
 
ประสานผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุร กิจค้ าปลีก 
ห ลั ก สู ต ร ให ม่  พ . ศ .
๒๕๖๐ นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เรียบร้อย
แล้ว 

 

๕.๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงแผนการ
จัดการศึกษา ของหลัก สูตรครุ ศาสตรมหา บัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มติ  เห็นชอบการขอเปล่ียนแปลงแผนการจัดการศึกษา         
ของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
ส่ือสารการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 
เลขานุการ 
สภาวิชาการ 
 

 
 
 
 
ประสานผู้รับผิดชอบ
ห ลั ก สู ต ร ค รุ ศ าสต ร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีและส่ือสาร
การศึกษา หลักสูตร
ใ ห ม่  พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๐ 
นํ า เ ส น อ ส ภ า
มหาวิทยาลัย เรียบร้อย
แล้ว 

 

๕.๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มติ  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา         
การบริหารการศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย 
ให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ แล้วเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 
 
 
เลขานุการ 
สภาวิชาการ 
 

 
 
 
ประสานผู้รับผิดชอบ
ห ลั ก สู ต ร ค รุ ศ าสต ร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชา         
การบริหารการศึกษา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว 
 
 

 



 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐   วันศุกร์ท่ี  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๐                หน้า ๔ 

 

วาระที่ ช่ือวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัติ 
หมาย
เหตุ 

๕.๖ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร  หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มติ  เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย 
ให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ แล้วเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 
 
 
เลขานุการ 
สภาวิชาการ 
 

 
 
 
ประสานผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
นวัตกรรมและธุร กิจ
อาหาร  หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อย
แล้ว 

 

๕.๗ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ห ลั ก สู ต รบริ ห า ร ธุ ร กิ จ บัณฑิ ต  
สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มติ  เห็นชอบการขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง  พ . ศ .  ๒ ๕ ๖ ๐  โ ด ย ใ ห้ ป รั บ แ ก้                 
ตามข้ อ เ สนอแนะของสภา วิช าการ  แ ล้ ว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
 
เลขานุการ 
สภาวิชาการ 
 

 
 
 
ประสานผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บั ณ ฑิ ต   ส า ข า วิ ช า
การตลาด หลัก สูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ปรับแก้ และนําเสนอ
ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
เรียบร้อยแล้ว 

 

๕.๘ การ พิจารณาให้ ความ เห็นชอบการ เป ล่ี ยนแปลง            
อาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
มติ  เห็นชอบการขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ห ลั ก สู ต รค รุศ าสต ร บัณ ฑิต  ส าข า วิ ช าค ณิตศ าสต ร์           
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 
 
เลขานุการ 
สภาวิชาการ 
 

 
 
 
ประสานผู้รับผิดชอบ
ห ลั ก สู ต ร ค รุ ศ าสต ร
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์           
ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง  
พ.ศ. ๒๕๕๗ นําเสนอ
ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
เรียบร้อยแล้ว 

 

 

มติสภาวิชาการ รับทราบ 
 
 
 
 



 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐   วันศุกร์ท่ี  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๐                หน้า ๕ 

 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ การพิจารณาการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๑ ราย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๑ ราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม (ลับ) 
 

มติสภาวิชาการ เห็นชอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ สมควรให้ผู้เสนอขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๑ ราย ได้รับการแต่งตั้ งดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  

 
 ๕.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงการดําเนินงานหลักสูตรหมวดที่ ๓ ระบบ
การจัดการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงการดําเนินงานหลักสูตรหมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษา หลักสูตร          
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร์มีความประสงค์ท่ีจะเปิดการเรียนการสอนสําหรับการศึกษาบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) จึงขอเปล่ียนแปลง
การดําเนินงานหลักสูตรหมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒ 

 

ข้อคิดเห็นที่ประชุม  ได้เสนอความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน โดยมีข้อเสนอแนะ ข้อแก้ไขดังนี้ 
(๑) ควรเพ่ิมเหตุผลของการเปล่ียนแปลงการดําเนินงาน ในหลักการและเหตุผล (กรณีกลุ่ม

บุคลากรประจําการท่ีรับราชการตํารวจและมีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และ
บุคลากรท่ีต้องการวุฒิด้านนิติศาสตร์เพ่ิมเติม) 

(๒) ควรทําข้อตกลงความร่วมมือกับสํานักงานตํารวจภูธรภาค ๕ 
    

มติสภาวิชาการ เห็นชอบการขอเปล่ียนแปลงการดําเนินงานหลักสูตรหมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  

 
   ๕.๓  การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ข้อคิดเห็นที่ประชุม  ได้เสนอความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน โดยมีข้อเสนอแนะ ข้อแก้ไขดังนี้ 
(๑) ปรับแก้ปรัชญา โดยให้ตัดคําว่า “สร้างสรรค์...” ออก 
(๒) ปรับความสําคัญของหลักสูตร โดยอธิบายว่าหลักสูตรนี้มีความสําคัญอย่างไร ทําไมถึงต้องมี

หลักสูตรนี้ 
(๓) การระบุเหตุผลในการปรับปรุง ของตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างและเหตุผลในการปรับปรุง

หลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม่ ควรปรับเปล่ียนเหตุผลท่ีระบุว่า “ตามความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร” 

(๔) ควรพิจารณาปรับภาพรวมของหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานกับหลักสูตรในสถาบันอ่ืน ๆ  



 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐   วันศุกร์ท่ี  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๐                หน้า ๖ 

 

(๕) วิชาอักษรจีนไม่ควรเป็นวิชาบังคับ ควรระบุวิชาบังคับให้เป็นวิชาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ทํางานในอนาคตของนักศึกษา 

(๖) ควรพิจารณากิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาสอบ HSK ได้ระดับ ๔ ร้อยละ ๗๐ ไม่ใช่
เงื่อนไขการจบหลักสูตร 

(๗) ปรับคําอธิบายรายวิชา และช่ือรายวิชาให้ถูกต้อง 
 

มติสภาวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

  

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่น ๆ  
 ๖.๑ ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนท่ีกลยุทธ์ในการรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

ข้อคิดเห็นที่ประชุม  ได้เสนอความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน โดยมีข้อเสนอแนะ ข้อแก้ไขดังนี้ 
(๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีภาพลักษณ์ท่ีดีเป็นท่ียอมรับในระดับภูมิภาค ควรปรับเป็น

ระดับประเทศ 
(๒) ในส่วนของการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณาจารย์ควรเพ่ิมแผนท่ี 

ท่ีสามารถเช่ือมโยงให้เห็นถึงแผนยุทธศาสตร์หรือแผนเชิงรุก 
(๓) ควรสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี โดยการพัฒนาด้านการบริการวิชาการ ให้ความร่วมมือ ความ

ช่วยเหลือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ แสดงศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษา สร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดี สร้างความประทับใจ 

(๔) การประชาสัมพันธ์ควรนํานักศึกษาท่ีมีคุณภาพโดดเด่นไปแสดงศักยภาพสร้างความประทับใจ 
สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับกลุ่มนักเรียน 

(๕) การประชาสัมพันธ์เชิงรุกต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย  
(๖) การประชาสัมพันธ์จะต้องเน้นไปท่ีส่ือสารสนเทศออนไลน์ 
(๗) คณาจารย์ต้องมีผลงานท่ีเยอะขึ้น เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของคณาจารย์ 
(๘) มหาวิทยาลัยควรมีการจัดเวที หรือจัดงานประจําปีให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มองเห็น

ศักยภาพและความก้าวหน้าทางวิชาการ 
(๙) แผนยุทธศาสตร์ควรมีการแตกตัวช้ีวัดออกมา เพ่ือจะได้เป้าหมายท่ีต้องการ 
(๑๐) บรรยากาศและส่ิงสนับสนุนเป็นปัจจัยท่ีสามารถดึงดูดนักศึกษาเข้ามาเรียน 
(๑๑) อาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างท่ีบอกว่าภาพลักษณ์ท่ีดี ควรมีการบอกว่าภาพลักษณ์ท่ีดีมี

อะไรบ้าง เช่น ภาพลักษณ์เร่ืองอาจารย์ ภาพลักษณ์เร่ืองนักศึกษา ภาพลักษณ์เร่ืองของการ
ให้บริการ ภาพลักษณ์เร่ืองของความผูกพันกับชุมชน เป็นต้น ถัดลงมาก็ต้องเพ่ิมรายละเอียด 
วิธีการปฏิบัติว่า ภาพลักษณ์อาจารย์ทําอย่างไร ภาพลักษณ์ของนักศึกษาทําอย่างไร เป็นต้น 

(๑๒) ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกจริง ๆ กับ ตัวนักเรียน ตัวอาจารย์แนะแนว และตัวของ
ผู้ปกครองอย่างจริงจัง ซ่ึงท้ัง ๓ อย่างเป็นปัจจัยสําคัญต่อการเลือกสถานศึกษา 

(๑๓) ควรมีการหากลุ่มเป้าหมายใหม่ เช่น ผู้ท่ีจบการศึกษาไปแล้ว แต่อยากท่ีจะได้ปริญญาใบท่ี 
๒ เพ่ิมอีก โดยเปิดหลักสูตรระยะส้ัน เป็นต้น 



 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐   วันศุกร์ท่ี  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๐                หน้า ๗ 

 

 ๖.๒  กําหนดการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
  (๑) ประธานฯ แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๑ โดยได้กําหนดในวันท่ี  ๕  มกราคม  ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ    
ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 

 

  (๒)  กําหนดการประชุมสภาวิชาการ ประจําปี ๒๕๖๑ 
 

ครั้งที่ วัน / เดือน / ปี 
๑/๒๕๖๑ วันศุกร์ท่ี  ๕ มกราคม ๒๕๖๑ 
๒/๒๕๖๑ วันศุกร์ท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
๓/๒๕๖๑ วันศุกร์ท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๔/๒๕๖๑ วันศุกร์ท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๑ 
๕/๒๕๖๑ วันศุกร์ท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
๖/๒๕๖๑ วันศุกร์ท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
๗/๒๕๖๑ วันศุกร์ท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
๘/๒๕๖๑ วันศุกร์ท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๙/๒๕๖๑ วันศุกร์ท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๑ 

๑๐/๒๕๖๑ วันศุกร์ท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๑๑/๒๕๖๑ วันศุกร์ท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๑๒/๒๕๖๑ วันศุกร์ท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
 

 
 
 
 (นางสาวนิตยา  ไชยปัญญา) (นางสาวศิริพร  ควรคิด) 
 นักวิชาการศึกษา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
 ผู้บันทึกการประชุม ผู้พิมพ์/สรุปรายงานการประชุม  
 

 
 
 
 (นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา  เหล่มตระกูล) 
 ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
           ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ                             กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ 
 ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


